

AN VỊ TƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi lễ, các đại biểu và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử đã cùng nhau ôn lại truyền thống 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 5 Yên Tử, Sư đoàn 350, Quân khu 4 Ngã (nay là Quân khu 3). Trung đoàn đã được thành lập ngày 15/6/1967 tại thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công với nhiệm vụ huấn luyện quân để chi viện cho các chiến trường. Quá trình xây dựng và phát triển, Trung đoàn đã huấn luyện 113 tiểu đoàn quân với trên 72.000 cán bộ, chiến sĩ là con em 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, trở thành trung đoàn huấn luyện được nhiều quân nhất cả nước, góp phần to lớn cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Kết thúc chiến tranh, Trung đoàn có hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên các chiến trường miền Nam cũng như nước bạn Lào, Campuchia.

Ngày 8/4/2018, dự án "Điểm ghi dấu sự kiện lịch sử Trung đoàn 5 Yên Tử" được khởi công xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính như Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, nhà văn bia, nhà truyền thống Trung đoàn... Sau hơn 1 năm thi công, đến nay, Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử đã hoàn thành. Dự án "Điểm ghi dấu sự kiện lịch sử Trung đoàn 5 Yên Tử" được xây dựng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn. Đây cũng là nơi để đồng bào, chiến sĩ cả nước mỗi dịp hành hương về non thiêng Yên Tử tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ - Cứu chiến binh Trung đoàn 5 Yên Tử tổ chức lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp để phối thờ cùng các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn.

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

khởi nghiệp trong thanh niên, không chỉ riêng Thái Bình mà cả các tỉnh, thành phố trong khu vực. Hội sẽ là trung tâm đoàn kết các doanh nhân trẻ trong khu vực và có nhiều sáng kiến, hoạt động đóng góp xây dựng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng doanh nhân trẻ Thái Bình và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng cùng đoàn kết, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hội nhập thành công và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong thời gian tới.

Giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ II

Chiều ngày 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Thái Bình tổ chức giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ II, năm 2019.

Giải quy tụ hơn 700 vận động viên của 42 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Đà Nẵng... trong đó Thái Bình là tỉnh có số lượng câu lạc bộ và vận động viên tham gia đông nhất. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Latin, Standard và đồng diễn theo lứa tuổi từ 5 - 70 tuổi.

Kết thúc giải, ban tổ chức trao 50 giải đồng đội, giải solo, giải đồng diễn lứa tuổi, đôi lứa tuổi... và giấy chứng nhận cho các vận động viên và các câu lạc bộ tham gia giải. Giải khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ II đã mang đến cho khán giả những bước nhảy điệu uyển, những màn trình diễn đẹp mắt. Đây là dịp để những người yêu thích khiêu vũ được giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ thuật chuyên môn.

HOÀNG LANH

Việt Nam dẫn đầu giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10

(vov.vn) Ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 diễn ra với 2 nội dung là đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở các nội dung này, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt để có mặt tại các trận chung kết.



Đối thủ của tuyển nữ đá cầu Việt Nam trong trận chung kết vẫn là đội tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, tuyển nam của chúng ta đối đầu với đội tuyển nam Hồng Kông (Trung Quốc).

Tại trận chung kết nội dung đồng đội nữ, các vận động viên Trịnh Thị Nga, Nguyễn Thị Đào, Hoàng Thị Minh Thuận đã gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu khi tuyển nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu tuyệt vời, các vận động viên nữ của Việt Nam đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2 - 1, với các tỷ số lần lượt là 22 - 20, 14 - 21 và 21 - 17, qua đó giành huy chương vàng thứ 4 cho đoàn Việt Nam.

Ở trận chung kết đồng đội nam, Lạc Trí Đức, Du Quế Lộc, Trần Ngọc Hải thể hiện trình độ vượt trội so với các đối thủ Hồng Kông (Trung Quốc) và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0, với tỷ số cách biệt là 21 - 13 và 21 - 15, mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đoàn Việt Nam và cũng là tấm huy chương cuối cùng của giải năm nay.

Kết thúc 4 ngày thi đấu với 7 nội dung, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nam, đơn nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, 2 huy chương bạc ở hai nội dung còn lại là đôi nam và đôi nữ, qua đó bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn. Xếp thứ hai là đoàn đá cầu Trung Quốc với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đoàn Hồng Kông (Trung Quốc) về vị trí thứ ba với 2 huy chương bạc.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (gọi tắt là cuộc vận động 50). Việc thực hiện cuộc vận động đã thực sự trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh.



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Thái Bình thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi đến Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) khi cán bộ, nhân viên đơn vị đang tiến hành bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) định kỳ. Tại các kho, từng loại VKTBKT được sắp xếp khoa học, hợp lý, bảo đảm an toàn... Thiếu tá Nguyễn Văn Đại, Đại đội trưởng cho biết: Bám sát 4 nội dung của cuộc vận động (CVD) 50, Đại đội đã xây dựng các quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, trong đó phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên phụ trách. Có thể khẳng định, công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT của đơn vị đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Không chỉ ở Đại đội Kho,



Kiểm tra hệ số kỹ thuật của phương tiện tại Đại đội Thiết giáp 22 (Bộ CHQS tỉnh).

CVD 50 đã lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực đối với toàn ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh. Mỗi đơn vị đều xuất hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, từng bước cụ thể hóa

nội dung CVD vào thực tiễn. Nổi bật trong thực hiện CVD là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong huấn luyện và nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, sử dụng

VKTBKT. Điển hình như các sáng kiến: vạm tháo xi lanh động cơ xe ô tô, hộp lưu thức ăn dã ngoại đa năng, trụ kê xe pháo tự hạ, thiết bị tạo giả mục tiêu mất nước, dụng cụ hướng dẫn pháo mặt đất, bộ điểm hỏa bắn pháo hoa bán tự động...

Thượng tá Nguyễn Trọng Đan, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện mục tiêu quản lý VKTBKT tốt, các đơn vị nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTBKT, quản lý tốt cơ sở kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Ngoài ra, thường xuyên quán triệt các chỉ thị, quy định của cấp trên về quản lý, sử dụng VKTBKT cũng như thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê VKTBKT, kiểm tra phân cấp chất lượng nắm chắc số lượng, đánh giá đúng chất lượng, đồng bộ VKTBKT. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn ngân sách cấp trên, ngân sách địa phương và huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở kỹ thuật, nhà kho, nhà xe, nâng cao chất lượng và khả năng cất giữ VKTBKT theo quy định. Nhờ vậy, 5 năm qua, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh không để xảy ra tình trạng hư hỏng VKTBKT cũng như tai nạn lao động...

Với mục tiêu khai thác VKTBKT tốt, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, giờ kỹ thuật, có nhiều biện pháp nhằm duy trì, khôi phục tính năng kỹ thuật, sự đồng bộ của trang bị, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng,

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập... Tổ chức hội thi cấp cơ sở và tham gia các hội thi cấp quân khu đạt thứ hạng cao. Năm 2016 tham gia hội thi "Thợ sửa chữa vũ khí, đạn giới" Quân khu 3 đạt giải ba toàn đoàn. Năm 2018 tham gia hội thi "Cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật" Quân khu 3 đạt giải ba toàn đoàn. Năm 2019 tham gia hội thi "Thủ kho quân khí giới" Quân khu 3 đạt giải ba cá nhân...

Cùng với khai thác, sử dụng hiệu quả VKTBKT, mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông cũng được Bộ CHQS tỉnh chú trọng. Các đơn vị đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, học tập quán triệt Luật Giao thông đường bộ và các chỉ đạo liên quan về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên ra chỉ thị nhắc nhở các đơn vị về việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, nhất là các dịp lễ, tết; đồng thời định kỳ thông báo tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc và của địa phương để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra quân sự, kiểm tra xe quân sự thường xuyên để kịp thời nhắc nhở các quân nhân và phương tiện có biểu hiện vi phạm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Kết quả thực hiện CVD 50 đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hệ số kỹ thuật, hồ số đồng bộ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của VKTBKT có trong biên chế của lực lượng vũ trang tỉnh. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện CVD gắn với các phong trào thi đua thường xuyên, đột kích trong quân đội nhằm cụ thể hóa mục tiêu CVD phù hợp với thực tế từng đơn vị, tạo động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo.

THIÊN AN

Trà chanh "phủ sóng" đường phố

Xuất hiện từ lâu nhưng thời gian gần đây loại thức uống này mới "nở rộ", thu hút không ít người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ bởi giá thành của nó chỉ bằng nửa ly cà phê.

Thực tế, những quán trà chanh, trà đá vỉa hè đã nở rộ ở thành phố Thái Bình vào những năm trước, thể nhưng, hiện tại sự xuất hiện của những tiệm trà chanh có thương hiệu đã tạo nên một sức hút mới cho giới trẻ Thái Bình. Với menu đồ uống cùng đồ ăn vặt phong phú, đa dạng và giá cả phù hợp với nhiều đối tượng, các quán trà chanh đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người. Bạn Nguyễn Hoàng Tú, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Thay vì tìm đến quán cà phê, giờ đây em và nhiều người bạn thích đến với trà chanh để tìm cảm giác mới mẻ. Hơn nữa, 1 cốc trà chanh có giá chỉ bằng một nửa hoặc thậm chí là 1/3 giá

một ly cà phê, vì vậy các quán trà chanh trở thành địa chỉ khá lý tưởng để em và những người bạn chọn làm nơi hàn huyên. Không chỉ thu hút các bạn học sinh, sinh viên, tiệm trà chanh còn thu hút cả những người đã đi làm. Chị Nguyễn Hà Trang, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) là một khách hàng thường xuyên của một tiệm trà chanh trên đường Lê Quý Đôn chia sẻ: Do thời tiết ban ngày nắng nóng, tối về dịp mát nên tâm lý mọi người thích tụ tập ở những điểm ngồi vỉa hè thoáng mát, giá cả lại hợp túi tiền. Không chỉ có tôi, chồng và con gái tôi cũng thích những tiệm trà chanh như này, vì vậy, gia đình tôi hay đến đây mỗi dịp cuối tuần.

Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng từ tháng 5 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Bình đã có khoảng 4 - 5 tiệm trà chanh mới mở. Vào các buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, không khí ở các quán trà chanh lúc nào cũng tấp nập. Tuy đồng ý vào các giờ cao điểm nhưng điều thường xuyên của một tiệm trà chanh trên đường Lê Quý Đôn cho biết: Hiện quán có khoảng 20 loại trà như trà chanh/đào nhiệt đới, trà đào thạch hồng, trà quế, trà hồng... Thực đơn đồ uống đều căn cứ trên nhu cầu, sở thích của khách hàng. Lượng khách của quán tập trung chủ yếu vào buổi tối.



Vừa bán hàng tại quán chúng tôi còn có dịch vụ ship hàng, vì vậy những ngày nắng nóng, lượng khách hàng đến với quán rất đông khiến chúng tôi phải hoạt động hết công suất. Giá một cốc trà chanh của quán anh Tùng từ 10.000 đồng trở lên. Đây cũng là giá chung của nhiều quán trà chanh trên địa bàn thành phố Thái Bình. Chia sẻ về công thức pha trà chanh, anh Tùng cho biết thêm: Trà chanh đúng vị phải được sử dụng nguyên liệu tự nhiên từ trà xanh, chanh tươi, mật ong. Ly trà chanh ngon phải giữ được vị chát của trà, vị ngọt thanh của mật ong. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng, ngoài trà, chanh tươi, mật ong thì các quán đều kết hợp trà với rất nhiều trái cây khác để tạo ra những đồ uống hấp dẫn.

Bên cạnh trà chanh thì món trà tắc mật ong được xem là "cơn bão" mới du nhập vào Thái Bình từ đầu mùa hè năm nay. Với dung tích khoảng 500ml có giá khoảng 10.000 đồng, trà tắc mật ong cũng nhanh chóng trở thành thức uống "phủ sóng" khắp nơi tại thành phố Thái Bình. Tắc hay còn gọi là quất, chỉ cần 3 - 4 quả, cắt đôi và vắt vào ly trà đã được pha sẵn, sau đó, người bán cho thêm mật ong hoặc đường, nhanh tay khuấy đều, thêm cả vỏ tắc nhằm tạo màu sắc hấp dẫn, ấn tượng. Cuối cùng, thêm vài viên đá mát lạnh hòa vào dòng nước trà thanh mát sẽ cho ra ngay một ly trà tắc xua tan cái nắng ngày hè. Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương ở chợ Quang Trung chia sẻ: Trà tắc mật ong là đồ uống dễ làm, dễ bán và được nhiều người ưa chuộng. Bình quân, mỗi ngày tôi bán được 40 - 50 cốc. Thời điểm nắng nóng gay gắt kéo dài thì có thể lên đến 100 cốc/ngày. Phần lớn khách hàng yêu cầu ship hàng tận nơi nên tôi phải thuê thêm 1 người để chuyên đi ship hàng.

Già rồi, tiện lợi là lý do khiến nhiều người ưu tiên chọn loại thức uống này để giải khát. Tuy nhiên, trước không ít thông tin mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cốc trà chanh, trà tắc, người tiêu dùng cần cần nhắc nhở những nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra. Để bảo đảm an toàn, tốt nhất nên chọn những địa chỉ uy tín được bảo đảm chất lượng và quy trình làm, pha chế sạch sẽ.

ĐẶNG ANH



Những ngày thời tiết oi bức, các quán trà chanh luôn trong tình trạng quá tải.